

บัญชีการขอเอกสารเพิ่มเติม

คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ

วันอังคารที่ ๒๖ และวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒๗ และครั้งที่ ๒๘)

.....

ลำดับ	ประเด็น	กรม/หน่วยงาน	กมธ.ผู้ขอเอกสาร	หมายเหตุ
๑.	ขอรายละเอียดชื่อสมุนไพรมานำไปสู่วิทยาหลักแห่งชาติ ประกอบด้วยสมุนไพรมานิดใดและรักษาโรคอะไร	กรมการแพทย์แผนไทยฯ	พลเอก ชาดอุดม ติตถะสิริ	
๒.	โปรดระบุสาเหตุที่กรมการแพทย์แผนไทย และกองทุนปัญญา ยังไม่ได้รับการกล่าวขานถึงในวงสังคม หรือทำให้ผู้คนมีความภาคภูมิใจในหน่วยงานของดังกล่าว ในลักษณะทำนองเดียวกับการแพทย์แผนจีน ซึ่งได้รับการบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแยบยลและเกือบจะไร้รอยต่อ กรณีที่ท่านเห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นคุณละกรณีกับผู้ที่ตั้งคำถามนำเสนอ โปรดชี้แจงโดยละเอียดเป็นเอกสาร เพื่อโต้แย้งข้อสังเกตดังกล่าว แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง ฝายนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิด หลักการ หรือวิธีการใด ที่จะชี้แจงต่อสาธารณชน แต่หากเป็นจริงตามข้อสันนิษฐานของผู้ถาม กระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการหรือไม่ อย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาอันหนักหน่วงนี้ มิให้ทวีความรุนแรงหรือสร้างความเสียหายหรือแก่ภาพลักษณ์ของระบบสุขภาพไทยให้ดีขึ้นตามเจตนารมณ์	กรมการแพทย์แผนไทยฯ	นายมณฑิร บัญตัน	

ลำดับ	ประเด็น	กรม/หน่วยงาน	กมธ.ผู้ขอเอกสาร	หมายเหตุ
๓.	<p>กรมควบคุมโรคมีหลักฐานที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นข้อเท็จจริง โดยปราศจากการใส่สีตีไข่ หรือทำให้ประชาชนมองเรื่องโรคติดต่อเป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจากความเชื่อเรื่องมูเตลู หากเคยดำเนินการจนประสบความสำเร็จ โปรดยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม หากยังเป็นปัญหาโลกแตก กรมควบคุมโรค มีวิธีคิดหรือแผนการดำเนินงานเช่นไร เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะเรื่องดังกล่าวได้อย่างชาญฉลาดและไม่สับสน หรือตกเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ (โปรดชี้แจงโดยละเอียดเป็นเอกสาร)</p>	กรมควบคุมโรค	นายมนเทียร บุญตัน	
๔.	<p>เนื่องจากภารกิจของกรมอนามัยเดิม อาจถูกมองในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนกับบทบาทใหม่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รัฐบาลได้ดำเนินการหรือกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม หรือด้วยวิธีอื่นใด หรือไม่ อย่างไร เพื่อเตรียมการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหวัง หากได้ดำเนินการไปแล้วโปรดอธิบายโดยละเอียด (เป็นเอกสาร) ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไร เห็นผลหรือปรากฏผลการดำเนินงานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายโดยละเอียดเป็นเอกสาร</p>	กรมอนามัย	นายมนเทียร บุญตัน	
๕.	<p>เนื่องจากกรมสุขภาพจิตยื่นอยู่ตรงกลางระหว่าง ผู้มีความต้องการบริการด้านจิตสังคมที่ดี ผู้ถูกประณามหยามเหยียดว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต ผู้มีความบกพร่องทางจิต หรืออาจเกินเลยไปถึง (คนบ้า) หรือ (บุคคลวิกลจริต) กรมสุขภาพจิตได้พัฒนากลไกใดที่จะ</p>	กรมสุขภาพจิต	นายมนเทียร บุญตัน	

ลำดับ	ประเด็น	กรม/หน่วยงาน	กมธ.ผู้ขอเอกสาร	หมายเหตุ
	<p>แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตที่ดี ผู้ป่วยทางจิตที่ดี หรือบุคคลวิกลจริตที่ดี โดยวิธีการอันเป็นวิทยาศาสตร์ แยกผล ปราศจากอคติใด ๆ รวมถึงปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกกรณี หรือไม่ อย่างไร มีผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการดังกล่าวที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ อย่างไร หากมีอาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ท่านจะมีวิธีการอื่น หรือไม่ อย่างไร ในการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และเสริมพลังบุคคลเหล่านี้ หรือไม่ อย่างไร โปรดระบุ เป็นเอกสาร โดยละเอียด ตามที่ระบุไว้ทุกประการ</p>			
๖.	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวคิดอย่างไรที่จะปฏิรูปเพื่อให้ผู้ให้บริการนวดแผนไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่กับหน่วยงานที่มีการจัดแจงสามารถออกไปให้บริการนอกสถานที่ กรณีที่เป็นเวลานานอกเวลา ให้บริการ หรือหากเป็นการตกลงกันระหว่างสถานบริการผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร)</p>	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	นายมนเทียร บุญตัน	
๗.	<p>เนื่องจากมีสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นในทำนองเดียวกับสถาบันพระบรมราชชนก อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น เคยมีความพยายามหรือไม่ อย่างไร เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานลักษณะนี้ รวมทั้งที่ผ่านมาได้นำผลการประเมินไปเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร หากมิได้ดำเนินการเช่นนั้น โปรดระบุสาเหตุของการที่มีได้ดำเนินการดังกล่าว โดยละเอียด เป็นเอกสาร (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร)</p>	สถาบันพระบรมราชชนก	นายมนเทียร บุญตัน	

ลำดับ	ประเด็น	กรม/หน่วยงาน	กมธ.ผู้ขอเอกสาร	หมายเหตุ
๘.	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมีวิธีการ หรือแนวทางใดบ้างที่จะกำหนดหัวข้อการวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน ในขณะที่ยังรักษาไว้ซึ่งหลักการของการเป็นหน่วยงานวิจัยที่ดี (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	นายมนเทียร บุญตัน	
๙.	ตามที่มีความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะยังสามารถยืนยันให้การสนับสนุนต่อโครงการดังกล่าว ทั้งเพื่อประโยชน์เดิมที่เคยกำหนดไว้ หรือประโยชน์อื่นที่มีความเป็นไปได้ทางวิชาการ โดยไม่ปล่อยให้โครงการดังกล่าวถูกทอดทิ้งหรือระงับไปอย่างน่าเสียดาย (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร)	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	นายมนเทียร บุญตัน	
๑๐.	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เคยมีการประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วตรงไปตรงมา เพื่อแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงกิจการและอาจถือเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลอื่นที่เป็นองค์การมหาชนหรือไม่ อย่างไร (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร)	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	นายมนเทียร บุญตัน	
๑๑.	เคยมีการนำผลการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยองค์การดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร โปรดระบุตัวอย่าง หรือไม่เคยโปรดระบุสาเหตุของการไม่นำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้อย่างจริงจัง (โปรดชี้แจงโดยละเอียด เป็นเอกสาร)	สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล	นายมนเทียร บุญตัน	
๑๒.	แผนงานบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและแผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ	พลเอก ชาทอุดม ติตถะสิริ	

ลำดับ	ประเด็น	กรม/หน่วยงาน	กมธ.ผู้ขอเอกสาร	หมายเหตุ
	สำราญทางน้ำ และพัฒนาระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งบประมาณ ๒.๕ ล้านบาท ได้ดำเนินการมาทั้งปีและได้ดำเนินโครงการไต่บ้าง			